

ดินดีสม เป็นนาสวน



กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ "การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สตุติ" ขึ้น ระหว่าง 8-12 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงถึงผลงานต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการมาภายในรอบปี และที่สำคัญเพื่อเป็นการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งปีนี้เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการสดุดีจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยประสานงานสำหรับองค์การระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์



เพื่อส่งเสริมการวิจัยและประยุกต์ใช้ในศาสตร์ด้านปฐพีวิทยาทุกแขนง และประสานงานระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและพระราชนิถิตยกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมยังผลให้การพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและ

ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง จัดงานใหญ่ 8-12 สิงหาคม



น้ำ การปรับปรุงดินเสื่อมโทรม และดินที่มีปัญหาดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่เกษตรกรทั่วหล้า เช่น การนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของดิน ซึ่งจะต้องใช้กระบวนการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา



ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน เป็นผลผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการฟื้นฟูบูรณาการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นต่อไป

ด้วยเหตุนี้ในการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ 19 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควร ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วกัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเที่ยวชม "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" นิทรรศการ "การขยายผลสำเร็จทางวิชาการสู่การ



ปฏิบัติ" การฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (5-6 หลักสูตรต่อวัน) การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ และแจกกล้าไม้ (เมล็ดพันธุ์ฝัก เมล็ดข้าวโพดพันธุ์นัตรทอง) เป็นต้น

ในวาระที่ใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ซึ่งจะเวียนมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณที่ประเทศทั่วโลกให้การสดุดียอมรับในผลงานของพระองค์ท่าน ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบทั่วกัน.